

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI BTBNN TỈNH

Số: 04 CV/HBTBNN

V/việc: "Triển khai Khám sàng lọc bệnh tim mạch năm 2024".

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 8 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19 /6/2024, Bệnh viện Trung ương Huế có công văn số 1492/BVH, về việc triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh tim mạch năm 2024. Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho các cháu nhỏ nghi ngờ bị bệnh tim bẩm sinh và các bệnh tim mạch phải ở người lớn trên địa bàn tỉnh Bình định tại 2 điểm khám tập trung trong 2 ngày vào ngày 19 và 20/7/2024, cụ thể:

- Ngày 19/7/2024 (Thứ sáu): Khám tại Bệnh viện Bình Định (39A Phạm Ngọc Thạch) cho bệnh nhân các huyện Tuy phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Nhơn, Phù Cát và Quy Nhơn.

- Ngày 20/7/2024 (Thứ bảy): Khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cho bệnh nhân các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ và Thị xã Hoài Nhơn

+ Buổi sáng: Khám từ 8h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: Khám từ 13h30 đến 17h00.

Sau khi khám sàng lọc nếu được chỉ định mổ, bệnh nhân có nguyện vọng phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế thì sẽ được tư vấn và tiến hành phẫu thuật sớm, đồng thời có những ưu tiên cho những bệnh nhân dưới 18 tuổi, có giấy chuyển viện sẽ được mổ miễn phí 100% (BVTW Huế chi phí phẫu thuật sau khi trừ khoản chi trả BHYT).

Đây là một chương trình nhân đạo - từ thiện đã triển khai thực hiện khám trên địa bàn tỉnh ta từ năm 2017 nay đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tim mạch cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; Nhiều trường hợp qua khám sàng lọc được phát hiện sớm để điều trị và phẫu thuật đúng giai đoạn có kết quả tốt đẹp.

Hội rất mong sự chỉ đạo triển khai của quý UBND huyện, thị xã và thành phố của tỉnh đến các Ban, ngành chức năng, Đài truyền thanh cơ sở, để chương trình khám sàng lọc nói trên được thông báo rộng rãi tới địa bàn dân cư, Trạm y tế, Trường học nhằm hướng dẫn và giúp đỡ các đối tượng mắc bệnh tim tham gia khám sàng lọc đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT;
- Lưu: VP.



TS. Nguyễn Tấn Hiểu

